
 

 

 

4 Gorffennaf 2019 

 

Annwyl Lee,  

 

Yn dilyn y sesiwn graffu gyda chi a Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ar 9 Mai, 

cytunodd y Pwyllgor i wneud rhagor o waith ar yr Economi Sylfaenol. Yn y lle cyntaf, 

rydym yn bwriadu canolbwyntio ar drefniadau caffael a byddwn yn cwmpasu ymchwiliad 

yn fuan ar gyfer tymor yr hydref. 

 

Wrth i ni gynllunio ein dull gweithredu, rydym yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru 

wedi bwriadu cyhoeddi cynllun(iau) gweithredu ar gyfer y sector(au) sylfaenol. Yn ystod 

ein trafodaeth ar 9 Mai, gwnaethoch nodi y byddai trafodaeth yn y cabinet yn ystod y 

misoedd nesaf a dweud y byddai'r ymrwymiadau a oedd gennych i gynllun galluogi ar 

gyfer y sectorau sylfaenol gwahanol, fel y nodir yn y cynllun gweithredu economaidd, 

bellach yn gynllun integredig ar gyfer yr economi sylfaenol gyfan.  

 

A ydych yn dal i ddisgwyl cyhoeddi cynllun integredig, neu gynllun tebyg, ac os ydych, 

pryd y bydd yn cael ei gyhoeddi?  

Byddwn ni, wrth gwrs, yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynlluniau yn y maes 

hwn, ac yn sicr yn eich gwahodd i drafod y materion hyn â'r Pwyllgor maes o law. 

 

 

 

Dymuniadau gorau, 

 

Russell George AC 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau  

Lee Waters AC  

Dirpwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 


